

“อิตัลไทยวิศวกรรม” โชว์ศักยภาพพร้อมผลงานดีเด่น กวาดรับงานระบบอาคาร 4 โครงการใหญ่ มูลค่า กว่า 500 ล้านบาท

“อิตัลไทยวิศวกรรม” หรือ ITE กวาดรับงาน 4 โครงการใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ทั้งบ้านพักอาศัยมหาดเล็กราชวัลลภ, บ้านทิวทะเล, AMARI RESIDENCE PHUKET และ OZO SAMUI RESORT มั่นใจในศักยภาพของทีมวิศวกร ที่สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า



นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) หนึ่งในบริษัทผู้นำตลาดงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมภายใต้ “อิตัลไทย กรุ๊ป” เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการทำงาน ITE ถือได้ว่าเป็นผู้นำตลาดเรื่องการให้บริการงานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน สถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่ ITE ได้ร่วมในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด 55 MWac Lopburi Solar ของบริษัทพัฒนาพลังงาน (National Energy Development - NED) ที่จังหวัดลพบุรี จนประสบความสำเร็จ สามารถก่อสร้างจ่ายไฟได้ก่อนกำหนดด้วยผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) “เทพพนา” ขนาด 7.5 MWac (VSPP พลังงานลมโรงแรกที่จำหน่ายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ที่จังหวัดชัยภูมิ

ในด้านงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของอาคารสูง อันได้แก่ งานออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และปรับอากาศ เป็นงานที่บริษัทฯ สะสมความชำนาญเป็นเวลานานและมีส่วนแบ่งในตลาดในอันดับต้นๆเช่นกัน โดยในช่วง Q2 / 2556 ITE มีงานที่รับสร้างเฉพาะงานระบบประกอบอาคาร 4 โครงการใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ได้แก่

โครงการบ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ จังหวัดเรียมนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 12 ชั้น ใช้งบประมาณกว่า 220 ล้านบาท มีระยะเวลาการ

ส่งมอบกลางปี 2557

โครงการบ้านทิวทะเล “BAAN THEW TALAY” อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นคอนโดมิเนียม คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 15 ชั้น 1 อาคาร , อาคารสูง 4 ชั้น 4 อาคาร , อาคารบริการ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ 8 สระ ซึ่ง ITE ดูแลแต่เฉพาะงานระบบประกอบอาคาร ใช้งบประมาณกว่า 88 ล้านบาท ส่งมอบกลางปี 2557 **โครงการ “AMARI RESIDENCE PHUKET”** จ.ภูเก็ต ITE ดูแลเฉพาะงานระบบประกอบอาคาร และอาคารพักอาศัยความสูง 2-3 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ด้วยงบประมาณกว่า 104 ล้านบาท ส่งมอบ กลางปี 2557 เช่นกัน

และโครงการ **“OZO SAMUI RESORT”** บริเวณหาดเจวง เกาะสมุย เป็นอาคารโรงแรม คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น จำนวน 6 อาคาร , อาคารบริการ จำนวน 3 อาคาร และสระว่ายน้ำ 1 สระ ซึ่ง ITE ดูแลงานระบบประกอบอาคาร โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ด้วยงบประมาณกว่า 149 ล้านบาท ส่งมอบภายในธันวาคมปีนี้

นายสกล กล่าวสรุปตอนท้ายว่า “บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของทีมงานวิศวกรรม โดยเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของอาคารสูง ที่มีความเข้มแข็งจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา อีกทั้งมีระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เข้มงวดตามกฎหมาย และตามความต้องการของลูกค้าที่ได้รับการพัฒนามานาน ทั้งยังเน้นเรื่องการประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อการส่งงานตรงตามคำมั่นสัญญา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ให้บริการในแบบ One Stop Services เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคและระบบผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเชื่อถือได้ (Reliability) มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามกฎหมาย (Safety) ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ให้มากที่สุด”